



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 หน้า 14 มูลค่าข่าว 226,107.-

## เดินหน้าสร้างคุณภาพการศึกษาไทย

จากความสำเร็ของงาน “มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู” (EDUCA) ตลอด 12 ปี ต่อยอดมาสู่งาน “EDUCA พลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้” เครือข่ายด้านการศึกษ (Education Networking) ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ และนักการศึกษาไทยกว่า 100 ท่าน มาแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ด้านการศึกษาและวิชาชีพครู

นายศิลาชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) กล่าวว่า EDUCA เป็นเหมือนพื้นที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ระดับประเทศและระดับโลกให้มาจับคู่ เพื่อให้ครูได้นำไปต่อยอดในห้องเรียนมองตัวเอง กลุ่มครูที่เข้าร่วมโครงการกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาเด็กและห้องเรียน ขณะที่ครูใหญ่ก็รู้ว่าหน้าที่ของเขามิมากกว่าการบริหารโรงเรียนคือต้องมองครอบคลุมไปถึงมิติอื่น ๆ ในการเรียนรู้ของนักเรียนและครูด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ มีการเกิดขึ้นของกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ หรือ Thailand Principal Forum โดยเป็นการรวมตัวกันของ 200 โรงเรียนที่มาจากหลายสังกัด และเป็นเครือข่ายระดับผู้นำโรงเรียนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยกัน เหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาว

**อ. พูลศักดิ์ เทศนิยม** อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งร่วมงาน EDUCA ตั้งแต่ปีแรก กล่าวว่า งาน EDUCA เป็นเหมือนสื่อกลางที่ไ้ครูได้นำเสนอความสำเร็จผ่านผลงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เพื่อนครูได้นำไปเสริมการสอนในห้องเรียนและวิชาชีพของตัวเองเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ



การปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์และสร้างห้องเรียนแห่งอนาคต ซึ่งบางตัวอย่างไม่สามารถหาได้จากหนังสือและช่วยเสริมศักยภาพครูไทยให้เข้มแข็ง ส่งผลให้พวกเขากล้าคิดและริเริ่มนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลกว่าเดิม

ด้านครูรุ่นใหม่ที่เคยร่วมงานกับ EDUCA ทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมงานและวิทยากรอย่าง **क्रमขนาว-ศุภวิจน์ พรมตัน** ครูโรงเรียนนครวิทยาคม จังหวัดเชียงราย บอกว่างานนี้ทำให้เจอกับไอเดียใหม่ ๆ งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างสำหรับนำไปปรับใช้ในห้องเรียน เช่น เทคนิคการพูดเชิงบวกกับเด็ก หรือการสร้างห้องเรียนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียน ที่สำคัญคือได้เจอคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน แล้วได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเกิดเป็นเครือข่ายแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน.

Ji-Ra